



Notification
Letter_Thai.pdf

ประกาศอย่างเป็นทางการ: ข้อกำหนดด้านขยะอาหารจากธุรกิจ

จดหมายนี้มีเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้กับธุรกิจของคุณและการสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนด ภายในวันที่ **31 มีนาคม 2023**

ธุรกิจของคุณจะต้องแยกเศษอาหารเพื่อใช้ทำปุ๋ยหมักแทนที่จะทิ้งเป็นขยะ

ข้อกำหนดนี้จะเริ่มบังคับใช้เป็นระยะในอีกสองปีข้างหน้า โดยเริ่มจากผู้ที่ทำให้เกิดเศษอาหารรายใหญ่ที่สุด

ข้อกำหนดที่บังคับใช้ทั่วภูมิภาคนี้จะกำหนดให้แยกเศษอาหารออกจากถังฝังกลบ

และนำไปใช้ให้ดีขึ้นด้วยการใช้เป็นแหล่งพลังงานและปุ๋ยที่อุดมด้วยสารอาหารสำหรับพื้นที่เพาะปลูก

ทั้งหมดนี้ช่วยลดผลกระทบของเราที่มีต่อสภาพอากาศ

มีข้อกำหนดอะไรบ้าง?

1. เตรียมการและรักษาให้คงไว้ซึ่ง

บริการรวบรวมเศษอาหาร

ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้น:

- [ติดต่อเพื่อนไซส์ของผู้ให้บริการจัดเก็บขยะและรีไซเคิลของคุณ](#)
- [ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านกรรีไซเคิลของแคลกกามัสเคาน์ตี](#)
(ข้อมูลติดต่อด้านล่าง)

ในชุมชนเมืองส่วนใหญ่ในแคลกกามัสเคาน์ตี

บริการนี้จะครอบคลุมธุรกิจต่าง ๆ

ควบคู่ไปกับการจัดการขยะและการรีไซเคิลตามปกติของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2. เตรียมการและรักษาให้คงไว้ซึ่งถังขยะภายในที่ติดฉลากชัดเจน (เรามีป้ายและสติ๊กเกอร์สำหรับอาหารเท่านั้น มอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
3. นำเศษอาหารทั้งหมด*ใส่ลงในถังปุ๋ยหมักแทนที่จะทิ้งลงในถังขยะ

*ข้อกำหนดนี้ไม่ได้บังคับใช้กับการกำจัดขยะที่ประชาชนทั่วไปหรือลูกค้าเป็นคนทิ้ง
บังคับใช้เฉพาะเศษอาหารที่พนักงานเป็นคนดูแลจัดการ

การสนับสนุนและเครื่องมือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คู่มือเตรียมการเข้าสู่โครงการ ขอถังขยะภายในและฉลากโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

และเรียนรู้สิ่งที่คุณควรให้ทิ้งในถังอาหารได้ที่ www.clackamas.us/recycling/foodwaste.

โครงการความยั่งยืนและขยะมูลฝอยของแคลกกามัสเคาน์ตีกำหนดขึ้นโดยเมืองเกลตสโตน แสปรีแวลลีย์ เลคออกสวีโก โอเรกอนซิตี มิลวอกกี และวิลสันวิลล์ เพื่อมอบการแจ้งเตือน เครื่องมือ การสนับสนุน และการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้

อย่ารอจนถึงนาทีสุดท้าย - คุณจะต้องใช้เวลาในการเตรียมการและฝึกอบรมพนักงาน และทีมของเราจะตอบกลับตามลำดับแบบมาก่อนได้ก่อน

มีคำถามหรือไม่?



เราพร้อมให้การช่วยเหลือ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลของแคลกามาส์แคนันดีที่เบอร์โทรศัพท์ 503-742-4458 หรืออีเมล greenbiz@clackamas.us

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากธุรกิจของคุณนำเศษอาหารทั้งหมดไปทำปุ๋ยหมักแล้ว:

คุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนด! เราจะต้องการทราบจากคุณว่าคุณเตรียมการพร้อมแล้ว

หากคุณสนใจบริจาคอาหารหรือวิธีการลดขยะอาหารในการจัดซื้อ การจัดเตรียม และการจัดเก็บ ดูได้ที่ www.clackamas.us/recycling/foodwaste หรือติดต่อเรา

ผู้จัดการทรัพย์สิน:

ผู้จัดการทรัพย์สินต้องอนุญาตให้คุณเตรียมบริการจัดเก็บเศษอาหาร หากผู้จัดการทรัพย์สินมอบบริการจัดการขยะ พวกเขาต้องมอบบริการจัดการเศษอาหารเมื่อมีการร้องขอ